

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA DŨNG

NỘI DUNG ÔN TẬP CUỐI NĂM

MÔN KHOA HỌC - LỊCH SỬ VÀ ĐỊA LÍ - LỚP 5

NĂM HỌC 2022 - 2023

MÔN	NỘI DUNG ÔN TẬP
KHOA HỌC	<p>Bài 51: Cơ quan sinh sản của thực vật có hoa</p> <ul style="list-style-type: none">- Nêu những hiểu biết của em về cơ quan sinh sản của thực vật có hoa,- Chỉ và nói tên từng bộ phận của nhị và nhụy trong hình vẽ.- Kể tên một số hoa em biết có cả nhị và nhụy/ hoa chỉ có nhị hoặc nhụy. <p>Bài 52: Sự sinh sản của thực vật có hoa</p> <ul style="list-style-type: none">- Nêu những hiểu biết của em về sự sinh sản của thực vật có hoa?- Kể tên 1 số loài hoa thụ phấn nhờ côn trùng và một số hoa thụ phấn nhờ gió mà con biết? <p>Bài 59: Sự sinh sản của thú</p> <ul style="list-style-type: none">- Thú sinh sản như thế nào?- Kể tên một số loại thú thường đẻ mỗi lứa 1 con; mỗi lứa nhiều con? <p>Bài 64 Vai trò của môi trường tự nhiên đối với đời sống con người</p> <ul style="list-style-type: none">- Môi trường tự nhiên đã cung cấp cho con người những gì và nhận từ con người những gì- Điều gì sẽ xảy ra nếu con người khai thác tài nguyên thiên nhiên một cách bừa bãi và thải ra môi trường nhiều chất độc hại- Kể những việc mà em có thể làm để góp phần bảo vệ môi trường.-
LỊCH SỬ	<p>Bài 24: Chiến thắng Điện Biên Phủ trên không</p> <ul style="list-style-type: none">- Tại sao Mỹ ném bom hàng loạt diệt Hà Nội?- Tại sao ngày 30/12/1972, Tổng thống Mỹ buộc phải tuyên bố ngừng ném bom miền Bắc- Tại sao gọi chiến thắng 12 ngày đêm cuối năm 1972 ở Hà Nội và các thành phố khác ở miền Bắc là chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” <p>Bài 25: Lễ kí hiệp định Pa-ri</p> <ul style="list-style-type: none">- Hiệp định Pa-ri về Việt Nam được kí kết vào thời gian nào, trong khung cảnh ra sao?- Hãy nêu những điểm cơ bản của hiệp định Pa-ri về Việt Nam.- Hiệp định Pa-ri về Việt Nam có ý nghĩa lịch sử như thế nào? <p>Bài 26: Tiến vào Dinh Độc lập</p> <ul style="list-style-type: none">- Kể lại sự kiện xe tăng của ta tiến vào Dinh Độc lập.

	<ul style="list-style-type: none"> - Thái độ của Dương Văn Minh và các thành viên chính quyền Sài Gòn như thế nào khi quân giải phóng đánh chiếm Dinh Độc Lập - Tại sao nói: Ngày 30/04/1975 là mốc quan trọng trong lịch sử nước ta?
<p style="text-align: center;">ĐỊA LÍ</p>	<p><i>Bài 17, 18: Châu Á</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nêu vị trí địa lí, giới hạn của Châu Á - Kể tên một số cảnh thiên nhiên của Châu Á mà con biết? - Dân cư Châu Á tập trung đông đúc ở những vùng nào? Tại sao? - Ngành sản xuất chính của đa số người dân Châu Á là gì - Vì sao khu vực Đông Nam Á lại sản xuất được nhiều lúa gạo? <p><i>Bài 25, 26: Châu Mỹ</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Nêu đặc điểm của địa hình, khí hậu Châu Mỹ - Kể tên 2 đồng bằng, 2 con sông lớn ở Châu Mỹ - Dân cư Châu Mỹ có đặc điểm gì nổi bật? - Nền kinh tế Bắc Mỹ có gì khác Trung Mỹ và Nam Mỹ - Em biết gì về đất nước Hoa Kỳ? -